

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง

1. เสริมแกร่งธุรกิจกาแฟ เร่งยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสร้างโอกาสใหม่
2. ภาพข่าว: ท้นประเด็น: อบรมการพัฒนาศักยภาพ ศกอ.
3. เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย แก้ปัญหาภัยแล้งระดับชาติ (1)
4. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
5. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ผลักดัน
6. ส.ป.ก.เคาะที่เปล่าแก่รุกป่าเกษตรกรเฮ! ที่ทำกิน 4 จังหวัด
7. คอลัมน์ ท้นสถานการณ์: สั้สารวัตรเกษตรตรวจเข้มวัดดูติบปลอม
8. คอลัมน์ ท้นสถานการณ์: เชิญนายกฯ มอบ สปก.4-01 อุทัยธานี
9. จัดยิ่งใหญ่วันเกษตรแห่งชาติ59
10. ภาพข่าว: จัดงาน
11. เกษตรรายันไม่ปล่อยผูกขาดปัจจัยการผลิต

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ

เสริมแกร่งธุรกิจกาแฟ

■ เร่งยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสร้างโอกาสใหม่

โพสต์ทูเดย์ - รัฐ-เอกชนหนุนอุตสาหกรรมกาแฟ มุ่งยกระดับกลุ่มใหม่เพิ่มโอกาสธุรกิจ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กาแฟปี 2559-2563 และร่างยุทธศาสตร์ชาปี 2559-2563 โดยร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์กาแฟโรบัสตา มีเป้าหมายรักษामูลผลิตกาแฟโรบัสตาไม่น้อยกว่า 3 หมื่นตัน/ปี เพิ่มผลผลิตต่อไร่กาแฟโรบัสตาให้มากกว่า 250 กิโลกรัม (กก.)/ไร่ และยุทธศาสตร์อราบิกามีเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้ผลิตกาแฟอราบิกาเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรที่ดีที่เหมาะสมตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มมูลค่าอย่างน้อย 10%

ขณะที่ร่างยุทธศาสตร์ชาปีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ผลิตกาแฟเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรที่ดีที่เหมาะสมตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มมูลค่าการค้าอย่างน้อย 10% ภายในปี 2563

“ที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกกาแฟของประเทศไทยลดลง ขณะที่คนไทยกินกาแฟเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และมีการขอนำเข้าเพิ่มจากประเทศเวียดนาม เป็นต้น” นายสุรพงษ์ กล่าว


นายอภิชา แยมเกษร นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัท ซาลอดโต้ กล่าวว่า แนวทางการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศให้เพิ่มผลผลิตกาแฟถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันไทยยังต้องนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศจำนวนมาก เพราะผลผลิต

ในประเทศไม่เพียงพอับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวโน้มของธุรกิจกาแฟยังเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกาแฟพิเศษหรือ Special Coffee

“กาแฟพิเศษถือเป็นยุคที่สามของธุรกิจกาแฟ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน 1-2% ของตลาด ยังมีโอกาสเติบโตสูง ธุรกิจร้านกาแฟขณะนี้ได้ปรับตัวมาสู่กาแฟพิเศษมากขึ้น ถือเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟไทย และสามารถพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกร” นายอภิชา กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของซาลอดโต้ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันความต้องการผลผลิตกาแฟมีสูงมาก แต่ผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ

นายอภิชา กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟสดยังคงเติบโต แม้จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้น แต่ในต่างจังหวัดยังมีโอกาสทางการตลาดสูง ยังคงมีความต้องการเปิดร้านกาแฟจำนวนมาก โดยเฉพาะการขยายในส่วนกาแฟพิเศษซึ่งเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจร้านกาแฟ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เติบโตตามไปด้วย เช่น อุปกรณ์ต่างๆ เพราะเป็นธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

สำหรับวันที่ 25-28 ก.พ.นี้ สมาคมกาแฟพิเศษไทย หรือ Scath (Specialty Coffee Association of Thailand) ร่วมกับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ และนิตยสาร a day BULLETIN LIFE จัด “มหกรรมกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองรับผู้สนใจที่ต้องการทำธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร 



ทันประเด็น

อบรมการพัฒนาศักยภาพ ศกอ.



นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตร อาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ โรงแรมเชียงใหม่การ์เด็นท์ จ.เชียงใหม่

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย แก้ปัญหาภัยแล้งระดับชาติ (1)

● มนตรี บุญgris

กสรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน ออร์แกนิก จำกัด
(ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)

ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาณมวณน้ำที่จะอยู่ประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อย่าเพิ่งดีใจไปว่าเยอะ เพราะบางส่วนซึมลงสู่ชั้นใต้ดินบ้าง และระเหยคืนกลับสู่ชั้นบรรยากาศบ้าง เหลือเพียง 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 30% ที่กระจายไปตามเขื่อนใหญ่และเขื่อนขนาดกลางต่างๆ กว่า 650 แห่ง รวมถึงเขื่อนกั้นน้ำหนอง คลอง บึงต่างๆ เฉลี่ยแล้วเก็บน้ำได้เพียงปีละ 70,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกมาทั้งหมด ซึ่งน้ำส่วนที่เหลือตามนี้ก็ยังถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลไปแบบไร้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

จากข้อมูลดังกล่าว ประเทศไทยจึงอยู่บนความเสี่ยงที่จะเจอกับปัญหาภัยแล้งมาก โดยเฉพาะตัวเลขสถิติที่สามารถจับต้องได้จากกรมทรัพยากรน้ำ ก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภัยแล้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่ไม่ผล ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก และนอกจากปัญหาเรื่อง

การบริหารจัดการน้ำแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในทุก 4-5 ปี แต่บางทีก็อาจไม่ได้เกิดจากเอลนีโญไปเสียทั้งหมด เพราะจากภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี 2557 ยังคาดการณ์กันว่าน่าจะแล้งยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2559 นี้

ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกร้อน (Global Warming) และเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยของโลกที่ไม่น่าจะเหมือนเดิมอีกต่อไป หรืออาจจะเรียกว่าเลวร้ายกว่าเดิม โดยเราสามารถสังเกตความแปรปรวนนี้ได้จากช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กับอุณหภูมิตั้งแต่ติดลบไปจนถึงสิบกกว่าองศาเซลเซียสที่เข้ามาปกคลุมบ้านเราแบบกะทันหันเกือบค่อนประเทศ สภาพการณ์นี้ก็สามารถชี้ให้เห็นถึงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่แปรปรวนซึ่งพวกเราชาวไทยจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวกันแบบรายสัปดาห์กันเลยทีเดียว (หนาว 1 สัปดาห์ ร้อน 1 สัปดาห์) แต่อาจส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดความสูญเสียต่อผลผลิตภาคการเกษตรอีกก็เป็นได้

จากปัจจัยลบหลายๆ ด้านที่กล่าวมานี้ทำให้เรามีอาจนิ่งนอนใจหรือรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่อง



ปัจจุบันประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 512,000 ตารางก.ม. หรือถ้าคิดเป็นจำนวนไร่ ก็มี 320,696,888 ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตรอยู่ 149,236,233 ไร่



ของการบริหารจัดการน้ำ ระบบการชลประทานที่เราผ่นกันว่าจะมีให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านหรือทุกพื้นที่การเพาะปลูกก็จะต้องนานเกินรอหรือจะมั่วหวังให้มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเรียกว่าเป็นความหวังลมๆ แล้งๆ เสียก็ว่าได้ เพราะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างเขื่อนก็เหลือน้อยเต็มที

รวมถึงการประท้วงต่อต้านการสร้างเขื่อนจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนมาจากต่างประเทศที่ดูๆ ไปเหมือนประเทศเหล่านั้นจะรู้ว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอ เราก็จะร่ำรวยมั่งคั่งเกินหน้ากว่าเขาเป็นแน่แท้ และเมื่อไม่สามารถสร้างเขื่อนหรือฝายเก็บน้ำได้ ประเทศที่มีความโดดเด่น

เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรกรรม แผ่นดินที่เคย
ได้ชื่อว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ก็อาจ
กลายเป็นเพียงแค่อำนาจ

ปัจจุบันประเทศไทยเรามีขนาดพื้นที่
ประมาณ 512,000 ตารางกิโลเมตร หรือ
ถ้าคิดเป็นจำนวนไร่ ก็มี 320,696,888
ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตรอยู่
149,236,233 ไร่ (สถิติปี 2556 ของสำนัก
เศรษฐกิจการเกษตรที่ได้อบรมรวมไว้เมื่อ
ปี 2557) และถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ
4-5 ปีที่แล้วก็จะพบว่าพื้นที่การเกษตร
ของเราลดลงอย่างมาก เพราะเมื่อปี 2553
เรายังมีพื้นที่ใช้สอยทางการเกษตรอยู่ที่
149,416,681 ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว
หายไป 180,449 ไร่ และส่วนที่เหลือ
ก็จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นอกการเกษตร
และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เรายังมีทางเลือก
อยู่เสมอ เช่นการน้อมนำแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการ
สร้างสระน้ำประจำไร่นา สระน้ำแก้มลิง
ให้มากเพียงพอต่อการเพาะปลูกในพื้นที่
ของเราเอง เรียกว่าสระน้ำประจำฟาร์ม
ส่วนตัวของเกษตรกร เพื่อรองรับกับ
ปริมาณน้ำฝน ซึ่งจะขอยกยอดเรื่อง
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย แก้ปัญหา
ภัยแล้งระดับชาติไปไว้ในฉบับหน้าหรือ
ตอนที่ 2 ครับ

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4467

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 17.56

Ad Value: 22,828

PRValue (x3): 68,484

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ทหารี่อแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ



ทหารี่อแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน...นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับนาย
ทศพล เตื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม นางเปรมพิมล ทิมพันธ์ุ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทหารี่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่เขาหัวโล้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สังคม สยามรัฐ



↑ ผลักดัน...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ทหารีร่วมกับ ไอเนีย เซอร์วิราตุ รัฐมนตรีการพัฒนาชนบทและทะเล และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ พิธี เพื่อผลักดันความร่วมมือภายใต้เอ็มโอยูด้านการเกษตรระหว่างกัน ที่กระทรวง เกษตร การพัฒนาชนบทและทะเลฯ กรุงเทพฯ สาธารณรัฐฟีจี

ส.ป.ก.เคาะที่เปล่าแก่รุกป่า เกษตรกรเฮ! ที่ทำกิน 4 จังหวัด

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดหาที่ดินในลักษณะกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในงบประมาณปี 58-59 ทั้งหมด 4 พื้นที่คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่ 5-582-2-91 ไร่ รองรับเกษตรกร 816 คน

ขณะที่การดำเนินการในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้ามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่สหกรณ์ที่ดินระบ้ำจำกัด ในวันที่ 26 ก.ค.59 ทั้งนี้เป็นที่ดินเกษตรกร จำนวน 486 ราย เนื้อที่ 2,423 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินอาศัย 183 ไร่ ที่ดินแปลงเกษตรกรรม 2,189 ไร่ และสหกรณ์ฯขอใช้พื้นที่จำนวน 50 ไร่

ทั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเกษตรพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร เช่น การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร กรมชลประทาน การขุดสระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น.



ทัน สถานการณ์

สั่งสารวัตรเกษตรตรวจเข้มวัตถุบปปลอม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สารวัตรเกษตร และเครือข่ายสารวัตรเกษตรกว่า 400 นาย ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบจำหน่ายวัตถุบปปลอมทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากใกล้ฤดูการผลิต

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรได้เข้าตรวจสอบแล้ว 4,606 แห่ง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งยัดเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ โดยได้จับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 7 ราย ยึดของกลาง 25 รายการ ปริมาณ 247 ตัน มูลค่า 14 ล้านบาท ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวมีโทษหนักจำคุก 1-10 ปี หรือปรับเป็นเงินชั้นสูงสุดหลักล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



เชิญนายกฯ มอบ สปก.4-01 อุทัยธานี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ที่ จ.อุทัยธานี จำนวน 2,423 ไร่ ให้กับเกษตรกร 486 ราย แต่เอกสารสิทธิที่ให้จะเป็นการจัดให้กับสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบอบใหม่ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ต้องการให้ที่ดินของรัฐกลับมาจกนายทุน และจัดให้เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน **PT**

จัดยิ่งใหญ่วันเกษตรแห่งชาติ59

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอกาส กลั่นนุสย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 59 ภายใต้แนวคิด “คนไทยใจเกษตร” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.- 6 มี.ค. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 59 และตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานทางเกษตร ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้แสดงออกเชิงวิชาการ อีกทั้งทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกในอนาคต ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกว่า 22 หน่วยงาน อาทิ นิทรรศการและแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีข้าวไทย นิทรรศการน้ำคือชีวิต นิทรรศการน้อมนำใจ นวัตกรรมปศุสัตว์ไทย เป็นต้น

ด้าน ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า งานในครั้งนี้ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรในทุกรูปแบบมาเผยแพร่ต่อเกษตรกรและประชาชน รวมทั้งได้นำควยสัตว์ที่เป็นตัวแทนของภาคการเกษตรไทยมาเป็นมาสคอต (สัตว์นำโชค) ในการจัดงานซึ่งมีชื่อว่า “คุณบ๊ฟ” เพื่อสื่อให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของควยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต ส่วนนิทรรศการที่เป็นไฮไลต์ของงานครั้งนี้คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการของราชวงศ์ทุกพระองค์ อันเกี่ยวเนื่องทางด้านเกษตร รวมทั้งการจัดการประกวด ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม เช่น กล้วยไม้ บอนไซ ชวนชม ชักษ์ ไม้กระถาง ไม้บอนน์ เฟิร์นต่าง ๆ ถึง 13 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมแปลงสาธิตด้านพืช ปศุสัตว์ตลอดทั้งการจัดร้านจำหน่ายสินค้าชม ช้อป ชิม กว่า 600 บูธ เป็นต้น.



▲ **จัดงาน...นายโอกาส** กลับ
บุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แลลงจัดงานวัน
เกษตรแห่งชาติประจำปี 59 ภายใต้
แนวคิด “คนไทยใจเกษตร”
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-6 มี.ค. ที่
ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและเทคโนโลยี ถ่ายทอด
สู่เกษตรกร (ข่าวหน้า 13)

เกษตรฯ ยันไม่ปล่อยผูกขาดปัจจัยการผลิต

กรมวิชาการเกษตร ยันไม่ปล่อยผูกขาดปัจจัยการผลิต ทั้งปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพันธุ์ เปิดกว้างผู้ประกอบการแข่งขัน ส่งเจ้าหน้าที่กวาดล้างเข้มงวด ป้องกันเกษตรกรได้ใช้ของดีคุณภาพคุ้ม ย้ำอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง

กวก. : นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งปุ๋ยเคมี วัสดุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชรองรับความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ส่งผลให้มีการนำเข้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปริมาณมาก โดยปี 2558 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 4,652,905.56 ตัน มูลค่าประมาณ 56,729.10 ล้านบาท วัสดุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 149,458.60 ตัน (ปริมาณสารสำคัญ 79,036.73 ตัน) มูลค่า

กว่า 19,301.95 ล้านบาท สารชีวภาพ 87.31 ตัน มูลค่า 24.12 ล้านบาท และมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ จำนวน 4,068.75 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 844.26 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าปัจจัยการผลิตบางส่วนได้มีการใช้ไปแล้ว และเหลืออีกส่วนหนึ่งที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

ทั้งนี้ กรมฯ ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยให้มีการผูกขาดการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแต่อย่างใด โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันเต็มที่ภายใต้การควบคุมของกรมฯ ทั้งการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน พร้อมควบคุมการนำเข้าการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ตลอดจนควบคุมการโฆษณาและฉลากให้ตรงตามความเป็นจริง ปัจจุบันกรมฯ ได้ขึ้นทะเบียนวัสดุอันตรายจำนวน 9,026 ทะเบียน ปุ๋ยเคมี 14,191 ทะเบียน ปุ๋ยชีวภาพ 18 ทะเบียน และปุ๋ยอินทรีย์ 856 ทะเบียน นอกจากนี้

ยังมีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวม 1,164 ราย ขณะเดียวกันยังมีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้รับใบอนุญาตและยังไม่หมดอายุทั่วประเทศรวม 42,480 ราย

“ขณะนี้ไม่มีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพียงพอที่เกษตรกรจะเลือกใช้หลากหลายยี่ห้อ ดังนั้น เกษตรกรต้องระมัดระวัง ควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือร้าน Q Shop ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และไม่ควรถองเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริง อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตรทุกเขต ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานผลิตและร้านจำหน่ายการผลิตทางการเกษตรทุกแห่งอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามนโยบาย รรมว.เกษตรและสหกรณ์”